



ในปี 2562 อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจะชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 2.5 (เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี 2561) นับเป็นการขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากภาวะสงครามทางการค้า ที่ทำให้การส่งออกหดตัวลง การใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดหมายไว้ ปัญหาสำคัญที่กระทบธุรกิจส่งออกคือค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าค่าเงินของประเทศในภูมิภาค อันเกิดจากการเก็งกำไรในระยะสั้นและการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

แต่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเศษของปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะชะลอลงอีก นักเศรษฐศาสตร์บางท่านคาดว่าอัตราเติบโตอาจจะต่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง และกำลังมีผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีฐานการผลิตในจีน จนบัดนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563) องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เมื่อใด ปัญหาดังกล่าวอาจทำให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยลดลงมากจนส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่ขณะเดียวกันยังมีความกังวลว่าค่าเงินบาทอาจแข็งขึ้นจากการที่บริษัท Credit Rating บางแห่งปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือดีขึ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 มีสัดส่วนการขายในประเทศ ร้อยละ 70 ส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 30 มีรายได้รวม 1,630 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.34 เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่ชะลอลงและจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีกำไรสุทธิ 89.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 54.17

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยึดมั่นในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร เพื่อปรับพฤติกรรมและวิถีการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศ โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

นางสาวดุจฉวี สุนทรธำรง  
ประธานกรรมการบริหาร

นายมนู ลีลานุวัฒน์  
ประธานกรรมการบริษัท

